



MDES WEEKLY NEWSLETTER

ประจำวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

MDES NEWS UPDATE



ครม.เห็นชอบให้กระทรวงดิจิทัลฯ ลงนาม MOU กับญี่ปุ่น ร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบและอนุมัติการลงนามในร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศไทยและกระทรวงดิจิทัลฯ ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล บนหลักการของความเท่าเทียมกัน การตอบแทนกันและกัน การเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมทั้งสองฝ่าย โดยมีขอบเขตความร่วมมือในสาขาต่างๆ รวม 6 สาขา ได้แก่

- 1 ความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
- 2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการตรวจอากาศและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
- 3 การแบ่งปันความรู้ในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม
- 4 การพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และดิจิทัล
- 5 ความร่วมมือด้านไปรษณีย์
- 6 ความร่วมมือด้านอื่นๆของไอซีทีและแอปพลิเคชันดิจิทัล ที่ทั้งสองฝ่าย ได้ตกลงร่วมกัน

ความร่วมมือฯ ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งการดำเนินการความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นผลจากการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทย กับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นในขณะนั้น เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ในการประชุม Thailand-Japan Summit ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น



งานสัมมนา “การพัฒนาประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. 2564 ในภาคสังคมสูงวัย ภาคการเกษตร และภาคการท่องเที่ยว”

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนา “การพัฒนาประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. 2564 ในภาคสังคมสูงวัย ภาคการเกษตร และภาคการท่องเที่ยว” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโซฟิเทล แบงคอก สุขุมวิท กรุงเทพฯ การจัดงานสัมมนาดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง กระทรวงดิจิทัลฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้คนตระหนักว่า เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนได้ ทั้งนี้ ดร.พิเชฐฯ ได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” โดยเน้นไปที่ 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่



ภาคสังคมสูงวัย ซึ่งประเทศไทยต้องเตรียมการรับมือในวันข้างหน้า เพื่อให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปมีส่วนช่วยคนกลุ่มนี้ในการดำรงชีวิตประจำวัน



ภาคการเกษตร จะทำอย่างไรให้ดิจิทัลเป็นกลไกในการผลักดันการเกษตรกรรมของประเทศได้



ภาคการท่องเที่ยว ซึ่งต้องดึงนวัตกรรมด้านดิจิทัลเข้ามามีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวที่ถือเป็นรายได้หลักของประเทศ

สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนในเชิงคุณภาพและปริมาณ จะส่งผลดีต่อการก้าว สู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” ความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวอย่างสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมดิจิทัล และการพัฒนา อย่างยั่งยืนต่อไป



สมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเปิดศูนย์ “Huawei OpenLab Bangkok”

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ “หัวเว่ย โอเพนแล็บ แบงค็อก (Huawei OpenLab Bangkok)” ซึ่งเป็นศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาดิจิทัล (Digitalization Co-innovation Center) ที่จัดตั้งขึ้นแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเป็นศูนย์ฯ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งศูนย์ฯ ดังกล่าวจะเป็นแล็บเพื่อการพัฒนา เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ตามความต้องการของผู้ใช้งานหลัก และมีแพลตฟอร์มพื้นฐานเพื่อให้พันธมิตรคู่ค้าต่างๆ รวมไปถึง Startup และนักเรียน นักศึกษา มาพัฒนาโซลูชันร่วมกันตามหลักมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ชั้น 34 อาคารจิวาเวอร์ธ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

กระทรวงดิจิทัลฯ สนับสนุนการจัดงาน “ICDL Digital Challenge 2017” รับไทยแลนด์ 4.0

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนการจัดงาน “ICDL Digital Challenge 2017” ซึ่งศูนย์สอบประเมินความรู้ดิจิทัลมาตรฐานโลก (IDCL Thailand) ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น โดยได้เชิญ นายวีระศักดิ์ กิตติวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อค้นหาสุดยอดเด็กไทยด้านดิจิทัล ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลและตำแหน่ง ICDL Digital Literacy Ambassador เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน “ICDL Digital Challenge 2017” ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ณ ประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายการผลักดันประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 ของรัฐบาล โดยสิ่งหนึ่งที่กระทรวงฯ พยายามเร่งพัฒนาให้เกิดขึ้นโดยเร็ว คือ การออกหลักสูตร และมาตรฐานการประเมินวัดความรู้สำหรับการใช้งานด้านดิจิทัลระดับ ประเทศ การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันให้สังคมไทยได้รับรู้ ถึงความสำคัญด้านดิจิทัลไม่ใช่เพียงใช้งานได้ แต่ต้องมีความรู้ที่เตรียม ในระดับสากล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถ นำมาใช้ในการพัฒนาสังคมไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบ



ทีโอที ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการ “เน็ตประชารัฐ” ในพื้นที่จังหวัดตรัง

นายมรกต เขียวมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และคณะ ได้เดินทางไปตรวจความคืบหน้าโครงการเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ในการติดตั้ง OLT ที่อาคารชุมสายสิเกา และขยาย ODN โดยได้ดำเนินการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 4 หมู่บ้าน แล้วเสร็จ ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านดุน หมู่ที่ 6 บ้านหัวหิน หมู่ที่ 8 บ้านโต๊ะบัน และหมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง พร้อมให้บริการ จำนวน 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 6 บ้านหัวหิน ส่วนอีก 3 หมู่บ้านอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จเพื่อส่งมอบภายใน 31 พฤษภาคม 2560



พบกับ ไปรษณีย์ไทย 4.0 “พร้อมโพสต์..พร้อมส่ง” ตรงใจผู้ค้าออนไลน์ ในงาน e-Biz Expo 2017

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดงาน e-Biz Expo Asia 2017 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ว่า เพื่อต่อยอดภารกิจผู้ให้บริการขนส่งสำหรับผู้ประกอบการ e-Commerce ในประเทศไทยทั้งรายย่อยและรายใหญ่ ล่าสุดได้พัฒนาเป็นบริการพร้อมส่งผ่านแอปพลิเคชัน “Prompt Post” เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยระบบเจ้าหน้าที่พร้อมบาร์โค้ด เคนเตอร์พิเศษไม่ต้องรอคิว แจ้งสถานะการจัดส่งอัตโนมัติ (Push Notification Tracking) และบริการพร้อมส่งด้วยกล่องเหมาจ่าย 4 ขนาด ราคาประหยัด

สำหรับบูธของไปรษณีย์ไทย ภายในงาน e-Biz Expo Asia 2017 ประกอบด้วย โซน 3S ได้แก่ โซน Smart Deal ให้คำปรึกษาด้านขนส่งลงตัวทุกความต้องการ โซน Self Service แหล่งข้อมูลบริการใหม่ ๆ ของไปรษณีย์ไทย รู้เองได้ง่ายนิดเดียว พร้อมกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย และ โซน Special Member จุดรับสิทธิพิเศษ ส่งฟรีทั่วประเทศ สำหรับผู้ลงทะเบียนใช้งาน Prompt Post พร้อมส่ง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือดูรายละเอียดทาง www.thailandpost.co.th

